

Hội thảo Thay đổi cách Học tập với Office 365

Cam kết đồng hành cùng Giáo dục Việt Nam, Microsoft đã không ngừng nỗ lực sáng tạo và tìm ra những giải pháp tiện ích giúp học sinh - sinh viên học tập ngày càng hiệu quả hơn... Trong đó, bộ Office 365 Education dành cho các trường Đại học, Cao đẳng đang được Microsoft triển khai như một lựa chọn tối ưu dành cho người học. Những vấn đề về thay đổi cách học tập với Office 365 đã được ông Nguyễn Quang Trung - Phụ trách Office 365 (Công ty Microsoft Việt Nam) chia sẻ với sinh viên Đại học Duy Tân sáng ngày 20/3/2014 tại Hội trường 713 K7/25, Quang Trung, Tp. Đà Nẵng.



Ông Nguyễn Quang Trung chia sẻ tại Hội thảo

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Quang Trung đã hướng dẫn cụ thể cho sinh viên Duy Tân cách tạo và quản lý nhóm, lớp học trực tuyến, cách sắp xếp, chỉnh sửa, tìm kiếm, chia sẻ và lưu trữ tài liệu trên các trang đã tạo,... Những câu hỏi của sinh viên về tiện ích của các ứng dụng trong Office 365 Education so với những ứng dụng phổ biến hiện tại, cách chia sẻ tài liệu với người không cùng nhóm cũng được ông Nguyễn Quang Trung giải đáp nhiệt tình.



Sinh viên đặt câu hỏi giao lưu với đại diện Microsoft Việt Nam

Áp dụng Office 365 Education để thay thế cách học truyền thống trước đây đã giúp sinh viên tiếp cận được với những công nghệ mới nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Sinh viên Đinh Lê Phương Thảo (Lớp K19 PSU QTH2) chia sẻ: *“Em đã có tài khoản và đã sử dụng thử nghiệm Office 365 Education. Đây thực sự là một giải pháp học tập hữu ích giúp chúng em tiết kiệm được thời gian, chi phí khi có thể trao đổi thông tin với bạn bè và thầy cô dù ở đâu và bất kỳ lúc nào. Office 365 có dung lượng khá lớn, điều này giúp chúng em không phải lo lắng về việc lưu trữ tài liệu và có thể dễ dàng quản lý tài liệu theo từng nhóm, từng môn học.”*

Office 365 Education được thiết kế dành riêng cho giáo dục, cung cấp các công cụ quen thuộc như Office Outlook, Word, Excel, PowerPoint và OneNote kết hợp với Microsoft Lync, SharePoint và Exchange tạo ra một giải pháp công nghệ rất hữu ích để giao tiếp và tương tác trong học tập. Với một số tính năng đặc biệt như: Hỗ trợ được cho PC, máy tính bảng, Smartphone, trực tuyến hoặc ngoại tuyến, cho phép người dùng giữ liên lạc, dễ dàng chia sẻ tài liệu với nhiều dạng khác nhau, tính bảo mật cao giúp sinh viên lưu trữ và quản lý thông tin an toàn,...

(Truyền Thông)